



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง มาตรการติดตามการดำเนินงานวิจัย และแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีเงื่อนไขในสัญญาว่า เมื่อดำเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญา และเอกสารประกอบอื่นๆ แก่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อปิดโครงการวิจัยได้ตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๘(๗) ของระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงกำหนดมาตรการติดตามการดำเนินงานวิจัย และแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

๑. มาตรการติดตามการดำเนินงานวิจัยทุนวิจัยเงินแผ่นดิน และทุนวิจัยเงินรายได้

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ให้ลูกหนี้โครงการวิจัยถือปฏิบัติตามสัญญาฉบับสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในข้อ ๗ ที่ระบุว่าผู้รับทุนยินยอมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการวิจัย รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายทุนวิจัยได้ทุกเมื่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเมื่องานวิจัยแล้วเสร็จ ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญาฉบับนั้น โดยอนุโลม และให้ดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

๑.๑ สำหรับนักวิจัยที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินหักเงินเดือนไปก่อนนี้ ให้ยุติการหักเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๒ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินการวิจัย แต่นักวิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ยุติโครงการและคืนทุนวิจัยที่รับไปทั้งหมดแก่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

๑.๓ สำหรับนักวิจัยที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนั้น และรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (รวมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินตามจำนวนที่รับไป เฉพาะโครงการวิจัยที่รับทุนในปี ๒๕๖๑) ภายใน ๓๐ วัน หลังจากออกประกาศฉบับนี้ สามารถปลดพันธะลูกหนี้และปิดโครงการวิจัย ทั้งนี้ นักวิจัยที่มีการหักเงินเดือนจากการค้างลูกหนี้โครงการวิจัยไปก่อนนี้ จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่หักไป

๑.๔ สำหรับนักวิจัยที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากออกประกาศฉบับนี้ **แต่ยังคงค้างผลงานตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับนั้น** ให้ปลดพันธะโครงการวิจัยได้ แต่ให้อยู่ในสถานะติดค้างผลงานวิจัย เป็นเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

(นับรวมได้ ๔ ปี จากวันเริ่มต้นสัญญารับทุนวิจัย) แต่ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ปีที่กล่าว นักวิจัยจะต้องส่งผลงานที่ติดค้างให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการส่งผลงานวิจัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัย (Blacklist) เป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย และไม่สามารถยื่นขอรับทุนวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กล่าว

๑.๕ หากนักวิจัยไม่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน หลังจากออกประกาศฉบับนี้ ให้จัดส่งงานวิจัยทั้งหมดที่ดำเนินการไปแล้ว โดยคืนเงินทุนทั้งหมดหรือคืนทุนบางส่วนโดยเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ดำเนินโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จ และติดค้างการส่งผลงานวิจัย (Blacklist) เป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย และไม่สามารถยื่นขอรับทุนวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กล่าว

๒. การขอยุติโครงการวิจัย และการปลดพันธะการค้างงานวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้และเงินแผ่นดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีนักวิจัยประสงค์ยุติการดำเนินการวิจัย

เมื่อผู้รับทุนทำสัญญารับทุนแล้ว ไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ โดยมีเหตุสุดวิสัยอันควรทำให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดในสัญญา หรือดำเนินการต่อไปจะไม่ส่งผลดี หรือไม่มีผลคุ้มค่าต่องบประมาณ ให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และดำเนินการคืนเงินที่เบิกไปทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับอนุมัติยุติโครงการวิจัย

กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ก่อนส่งข้อมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และนำเสนอต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

๒.๒ กรณีมหาวิทยาลัยยุติการดำเนินการวิจัย (การยกเลิกสัญญา)

๒.๒.๑ เมื่อครบกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามสัญญา ๖ เดือน แต่ยังไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งยุติทุนอุดหนุนการวิจัย และให้นักวิจัยคืนเงินที่เบิกไปทั้งหมด (ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณโครงการ) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว

๒.๒.๒ เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา ๑ ปี แต่ยังไม่สามารถส่งรายงานผลการดำเนินงานวิจัยรอบ ๑ ปี และไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาดำเนินการวิจัย ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งยุติทุนอุดหนุนการวิจัย และให้นักวิจัยคืนเงินที่เบิกไปทั้งหมดในงวดที่ ๒ (ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณโครงการ) ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทั้งนี้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นบัญชีผู้ดำเนินงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ (Blacklist) ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนวิจัยเงินรายได้ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาครบถ้วน แต่ไม่เกิน ๒ ปี

๒.๒.๓ กรณีดำเนินการวิจัยครบระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติขยายแล้วแต่ไม่สามารถส่งรายงานวิจัยได้ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งยุติทุนอุดหนุนการวิจัย และให้นักวิจัยคืนเงินที่เบิกไปทั้งหมด (ร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณโครงการ) หรือคืนเงินตามสัดส่วนของงานวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณา ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทั้งนี้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นบัญชีผู้ดำเนินงานวิจัยไม่แล้ว

เสร็จ (Backlist) ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนวิจัยเงินรายได้ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาครบถ้วน แต่ไม่เกิน ๓ ปี

๒.๒.๔ กรณีที่ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย อันเกิดจากความบกพร่องของนักวิจัย ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งมีเหตุผลอันสมควร หรือผลการประเมินโครงการวิจัยไม่มีคุณภาพตามที่กำหนด (มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับ “ปานกลาง” หลังจากส่งผู้ทรงคุณภาพพิจารณาแล้วไม่เกิน ๒ ครั้ง) ให้คืนเงินตามสัดส่วนของงานวิจัยตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาภายใน ๓๐ วัน หลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ส่งคืนทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ และหากนักวิจัยไม่ดำเนินการคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ในข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๔ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินดำเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดของหัวหน้าโครงการวิจัย หลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องจ่ายคืน

๒.๓ การปลดพันธะการค้างงานวิจัย

กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการอนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัยแล้วนักวิจัยไม่สามารถจัดส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาฉบับวิจัยได้ ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๓.๑ ให้ปลดพันธะโครงการวิจัย โดยการจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย พร้อมหลักฐานการใช้จ่าย (กรณีเงื่อนไขในสัญญาฉบับกำหนด) ตามจำนวนเงินที่เบิกไปทั้งหมด

๒.๓.๒ กรณีไม่สามารถจัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ ให้จัดส่งรายงานการวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด และรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย พร้อมหลักฐานการใช้จ่าย (กรณีเงื่อนไขในสัญญาฉบับกำหนด) ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอนุมัติ ตามสัดส่วนของงาน

๒.๓.๓ ให้คงสถานะค้างผลงานวิจัย โดยให้ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาเพิ่มอีก ๑ ปี

๒.๓.๔ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการอนุมัติขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ให้ขึ้นสถานะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนวิจัยเงินรายได้ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จนกว่าจะส่งผลงานวิจัยตามข้อกำหนดในสัญญาครบถ้วน แต่ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

หากมีกรณีที่ต้องตีความหรือวินิจฉัยปัญหาตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ